

Bản tinNGÀY 12
5.2023

Điểm báo Đắk Nông

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ĐẮK NÔNG
(PHÁT HÀNH HÀNG NGÀY)

Trong ngày, một số vấn đề được báo chí quan tâm phản ánh:

I. THỜI SỰ CHÍNH TRỊ	1
1. Đắk Nông có 546 dịch vụ công được kết nối với Cổng dịch vụ công Quốc gia	1
2. Đồng chí Lưu Văn Trung làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Đức	2
3. Đắk Nông bố trí hơn 8,1 tỷ đồng xây dựng chính quyền điện tử	2
II. KINH TẾ – PHÁT TRIỂN	3
4. Đắk Nông quyết tâm xử lý tồn tại ở hàng chục ngàn ha đất lâm nghiệp	3
5. Tăng cường ngăn chặn vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm vào Việt Nam	3
6. Nông dân thu tiền tỷ nhờ trồng vải u hồng	4
III. VĂN HÓA – XÃ HỘI	4
7. Gặp mặt các đối tác Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông	4
8. Khánh thành trụ sở Công an xã biên giới Đắk Lao	5
9. Dấu ấn thâm lặng của lực lượng An ninh kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông	5
10. Trao tặng nhà “Đại đoàn kết” tặng hộ nghèo tại xã biên giới Đắk Wil	5
11. 1 người chết nghi do điện giật ở xã Ea Pô	6
IV. PHÁP LUẬT -AN NINH -QUỐC PHÒNG	6
12. Các cán bộ, đảng viên ở Đắk Nông vi phạm nồng độ cồn bị gửi thông báo về nơi công tác	6
13. Truy tố bị can đe dọa giết người sau khi sử dụng ma túy	7

I. THỜI SỰ CHÍNH TRỊ

- **Đắk Nông có 546 dịch vụ công được kết nối với Cổng dịch vụ công Quốc gia** (*Baodaknong.vn 11/5*). Chiều 10/5, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Nông Lê Văn Chiến đã chủ trì buổi đánh giá thực trạng và triển khai các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Theo báo cáo, đối với bộ phận một cửa (BPMC), tỉnh Đắk Nông đã thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công vào tháng 9/2016. Hiện 100% đơn vị cấp huyện và cấp xã đã triển khai Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo Nghị định 61 năm 2018 của Chính phủ.

Hạ tầng công nghệ thông tin tại BPMC cơ bản được đầu tư bảo đảm cho công vụ nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tại Trung tâm phục vụ hành chính công có tổng số 16 biên chế, trong đó có 11 công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ.

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Đắk Nông đã thực hiện đồng bộ, liên kết tài khoản của tổ chức, cá nhân với tài khoản của Cổng dịch vụ công quốc gia. Hiện có 546 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần của tỉnh được kết nối thành công lên Cổng dịch vụ công Quốc gia... [Về đầu trang](#)

Bản tin Điểm báo ngày 12/5/2023

<https://baodaknong.vn/dak-nong-co-546-dich-vu-cong-duoc-ket-noi-voi-cong-dich-vu-cong-quoc-gia-148293.html>

- **Đồng chí Lưu Văn Trung làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Đức** (*Baodaknong.vn 11/5*). Ngày 11/5, Đoàn công tác của Tỉnh ủy Đắk Nông do đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Đức để nắm bắt kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 1/2023; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Nghị quyết Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tính đến tháng 3/2023, Tuy Đức có 5/16 chỉ tiêu vượt và đạt kế hoạch đề ra gồm: sản lượng cây lương thực có hạt, hạ tầng, tỷ lệ hộ nghèo, văn hóa phát thanh truyền hình và môi trường. Đến năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 30,78%.

Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế hàng năm còn chậm; thu ngân sách chưa thực sự bền vững, quy mô nhỏ. Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao còn manh mún, hiệu quả chưa cao. Việc xử lý một số vụ việc tranh chấp, lấn chiếm đất đai của chính quyền các cấp chưa kịp thời, thiếu quyết liệt. Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa tiên phong, gương mẫu...

Thời gian tới, Đảng bộ huyện Tuy Đức tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện mục tiêu tổng quát, 3 tập trung, 2 đột phá và các chỉ tiêu, nhiệm vụ lớn Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV đề ra.

Đối với các nội dung kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy trong năm 2021, 2022, Huyện ủy đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo UBND huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện theo yêu cầu. [Về đầu trang](#)

<https://baodaknong.vn/dong-chi-luu-van-trung-lam-viec-voi-ban-thuong-vu-huyen-uy-tuy-duc-148244.html>

- **Đắk Nông bố trí hơn 8,1 tỷ đồng xây dựng chính quyền điện tử** (*Baodaknong.vn 11/5*). UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Quyết định số 550/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án xây dựng Chính quyền điện tử hướng đến Chính quyền số và đô thị thông minh tỉnh Đắk Nông.

Theo quyết định, UBND tỉnh Đắk Nông đã đồng ý bố trí hơn 8,124 tỷ đồng đầu tư triển khai dự án. Toàn bộ kinh phí được trích từ nguồn ngân sách tỉnh. Các hạng mục thực hiện dự án bao gồm: Tư vấn thẩm định giá thiết bị; đầu tư nâng cấp Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh để đảm bảo kết nối trực tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh (LGSP) với cơ sở dữ liệu quốc gia.

UBND tỉnh Đắk Nông giao Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông làm chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu có uy tín, đáp ứng năng lực, đảm bảo công khai, minh bạch, chất lượng dự án, thiết bị công nghệ hiện đại và tuân thủ các quy định hiện hành. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu theo đúng quy định. [Về đầu trang](#)

<https://baodaknong.vn/dak-nong-bo-tri-hon-8-1-ty-dong-xay-dung-chinh-quyen-dien-tu-148026.html>

II. KINH TẾ – PHÁT TRIỂN

- **Đắk Nông quyết tâm xử lý tồn tại ở hàng chục ngàn ha đất lâm nghiệp** (*Baodaknong.vn 11/5*). Chiều 11/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Lê Trọng Yên đã chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo giải quyết các vấn đề tồn tại trong lĩnh vực lâm nghiệp; quản lý đất đai do các công ty nông lâm nghiệp giao về địa phương quản lý (BCĐ 2337).

Tại Đắk Nông, tổng diện tích rừng do các huyện, thành phố quản lý là hơn 29.500ha. Diện tích này có nguồn gốc thu hồi từ các công ty lâm nghiệp giao về và phần lớn đã bị lấn chiếm. Các địa phương đã rà soát được hơn 14.400ha (đạt khoảng 49%). Tổng diện tích giao khoán 135 và các dự án liên doanh liên kết, thu hồi của các công ty lâm nghiệp giao địa phương quản lý là hơn 8.900ha. Các địa phương đã rà soát được hơn 2.400ha (chiếm khoảng 27%).

Nhìn chung, việc rà soát hiện trạng diện tích đất giao về địa phương quản lý rất chậm. Việc thanh lý, xử lý các hợp đồng giao khoán 135 và liên doanh liên kết cũng không có tiến triển.

Theo đồng chí Lê Trọng Yên, hầu hết các nhiệm vụ được giao cho các sở, ngành, địa phương trong các lần họp ban chỉ đạo đều chưa hoàn thành. Việc kiểm tra, rà soát đất đai bị lấn chiếm đặc biệt quan trọng nhưng việc triển khai rất chậm. Các đơn vị, địa phương phải tập trung nguồn lực và ưu tiên thực hiện nhiệm vụ này.

Với tư cách Trưởng BCĐ 2337, đồng chí Lê Trọng Yên yêu cầu các sở, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan tập trung khắc phục khó khăn, hạn chế. Các nhiệm vụ được giao phải làm quyết liệt, từng bước và đến kết quả cuối cùng. [Về đầu trang](#)

<https://baodaknong.vn/dak-nong-quyet-tam-xu-ly-ton-tai-o-hang-chuc-ngan-ha-dat-lam-nghiep-148292.html>

- **Tăng cường ngăn chặn vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm vào Việt Nam** (*Kinhtemoitruong.vn 12/5*). Ngày 11/5, UBND tỉnh Đắk Nông có Công văn số 2473/UBND-NNTNMT gửi các cơ quan, đơn vị để tập trung ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam.

Thời gian qua tình hình mua bán vẫn chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam ngày một phức tạp, trước tình hình trên UBND tỉnh ban hành văn bản có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa: Tăng cường giám sát, tổ chức thống kê số liệu kiểm soát đàn gia cầm tại địa phương, đặc biệt là các địa phương có chung đường biên giới với nước Campuchia để kịp thời phát hiện sự biến động, tăng số lượng, hợp thức hóa nguồn gốc gia cầm được vận chuyển, nhập lậu vào địa bàn.

Tăng cường hoạt động của Đoàn liên ngành cấp huyện để kiểm tra, kiểm soát tình hình vận chuyển, mua bán động vật, sản phẩm từ động vật không đúng quy định; chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ gia cầm, sản phẩm từ gia cầm nhập lậu, nghi nhập lậu, vận chuyển trái phép ra vào địa bàn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật... [Về đầu trang](#)

<https://kinhtemoitruong.vn/tang-cuong-ngan-chan-van-chuyen-trai-phep-gia-cam-san-pham-gia-cam-vao-viet-nam-77412.html>

- **Nông dân thu tiền tỷ nhờ trồng vải u hồng** (*Nguoiduatin.vn 11/5; Danviet.vn 12/5*). Việc trồng vải u hồng đã giúp cho nhiều hộ nông dân ở Tây Nguyên thu hàng tỷ đồng mỗi năm nhưng ngành chức năng khuyến cáo cẩn trọng khi mở rộng diện tích.

Nhờ việc chuyển đổi cây trồng, nhiều năm nay, cuộc sống của gia đình chị Hoàng Thị Thu Hương (SN 1993, trú tại thôn Buôn Ol, xã Đăk Đrô, huyện Krông Nô) ngày càng được cải thiện, thu nhập ổn định và từng bước vươn lên làm giàu.

Xét thấy giống vải u hồng mang lại hiệu quả kinh tế cao, khoảng 3 năm nay, gia đình chị Hương đã cắt bỏ toàn bộ cây điều để tập trung chuyên canh vải u hồng. Theo đó, trên diện tích 3ha đất rẫy, gia đình chị Hương đã trồng khoảng 600-700 cây vải u hồng. Để đảm bảo chất lượng vải khi bán ra thị trường, chị Hương đã mài mò, tìm hiểu và sử dụng các chế phẩm sinh học để phun, xịt nhằm chống sâu bệnh cho cây.

Sự kiên nhẫn, không ngừng nỗ lực đã giúp cho gia đình chị Hương nhanh chóng hái được “quả ngọt”. Theo đó, với 3ha vải u hồng, gia đình chị thu được sản lượng khoảng 60 tấn vải/năm. Với giá bán 30.000 đồng/kg, mỗi năm, sau khi đã trừ các khoản chi phí chăm sóc, phân bón, gia đình chị Hương thu được khoảng 1 tỉ đồng.

Không giữ “bí kíp” làm giàu cho riêng mình, nhiều năm nay, gia đình chị Hương còn chiết cành, bán giống vải u hồng cho nhiều người dân. Đồng thời, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật chăm sóc vải u hồng cho nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Đăk Nông đến thăm quan, học hỏi. [Về đầu trang](#)

<https://www.nguoiduatin.vn/nong-dan-thu-tien-ty-nho-trong-vai-u-hong-a607286.html>

<https://danviet.vn/trong-vai-u-hong-ngon-an-tang-mien-dich-nong-dan-gan-hang-dong-nui-lua-o-dak-nong-thu-tien-ty-20230511222839598.htm>

III. VĂN HÓA – XÃ HỘI

- **Gặp mặt các đối tác Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đăk Nông** (*Baodaknong.vn 11/5*). Sáng 11/5, Ban quản lý Công viên địa chất toàn cầu (CVĐCTC) UNESCO Đăk Nông đã tổ chức gặp mặt các đối tác để trao đổi thông tin, hướng đến hợp tác xây dựng hệ thống mạng lưới đối tác. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Nông Tôn Thị Ngọc Hạnh dự.

Tại buổi gặp mặt, đại diện Ban quản lý CVĐCTC UNESCO Đăk Nông đã cung cấp cho các đối tác là các cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh những thông tin như khái quát về mục tiêu và mục đích, ý nghĩa của việc tham gia hệ thống đối tác của CVĐC: cách thức hợp tác giữa CVĐCTC UNESCO Đăk Nông và đối tác; thời gian, lịch trình tái thẩm định tại các điểm đối tác của CVĐCTC; công tác cần chuẩn bị tại một số điểm đối tác lựa chọn...

Các đối tác đã thảo luận, trình bày những nhu cầu khi tham gia làm đối tác chính thức của CVĐCTC UNESCO Đăk Nông; giải pháp giúp cho việc hình thành mạng lưới đối tác hiệu quả; việc tái thẩm định, quyền lợi và trách nhiệm các bên. [Về đầu trang](#)

<https://baodaknong.vn/gap-mat-cac-doi-tac-cong-vien-dia-chat-toan-cau-unesco-dak-nong-148255.html>

- **Khánh thành trụ sở Công an xã biên giới Đăk Lao** (*Cand.com.vn* 12/5; *Congan.com.vn* 12/5; *Daidoanket.vn* 12/5). Ngày 12/5, Công an tỉnh Đăk Nông đã tổ chức Lễ cắt băng khánh thành và nghiệm thu, bàn giao công trình trụ sở Công an xã Đăk Lao, huyện Đăk Mil với sự tham dự của đại diện Công an tỉnh, Công an huyện Đăk Mil, cấp ủy, chính quyền xã Đăk Lao.

Thực hiện Quyết định của Bộ Công an về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã, thị trấn biên giới thuộc Công an các tỉnh, tháng 10/2022, công trình trụ sở Công an xã Đăk Lao bắt đầu khởi công xây dựng với kết cấu nhà làm việc 2 tầng, tổng diện tích mặt sàn sử dụng 380m²; gồm có phòng tiếp công dân, phòng trực ban, kho lưu vật chứng, phòng làm việc, phòng trực của cán bộ chiến sĩ, phòng tạm giữ hành chính và các hạng mục phụ trợ như bếp, nhà vệ sinh, nhà để xe...

Sau thời gian tích cực thi công, đến nay công trình đã hoàn thành 100% khối lượng thiết kế với tổng mức đầu tư 3,4 tỷ đồng, nguồn kinh phí do UBND tỉnh và Bộ Công an đầu tư. [Về đầu trang](#)

<https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/khanh-thanh-tru-so-cong-an-xa-bien-gioi-dak-lao-i693232/>

https://congan.com.vn/doi-song/dak-nong-khanh-thanh-tru-so-lam-viec-cong-an-xa-bien-gioi_146964.html

<http://daidoanket.vn/dak-nong-khanh-thanh-tru-so-cong-an-xa-bien-gioi-dak-lao-5717631.html>

- **Dấu ấn thâm lặng của lực lượng An ninh kinh tế Công an tỉnh Đăk Nông** (*Cand.com.vn* 11/5; *Cadn.com.vn* 11/5). Trải qua gần 20 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng an ninh kinh tế Công an tỉnh Đăk Nông đã được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý, nhiều lượt tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp toàn diện của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, lực lượng An ninh kinh tế Công an tỉnh Đăk Nông đã chủ động từng bước đổi mới công tác nghiệp vụ, đổi mới nhận thức, tư duy và phương pháp làm việc để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Lực lượng An ninh kinh tế Công an Đăk Nông cũng đã phối hợp cùng với các cơ quan, doanh nghiệp triển khai thực hiện hiệu quả các thông tư liên tịch, quy chế phối hợp về bảo đảm an ninh kinh tế, chính trị nội bộ và an toàn tài sản ở các ngành kinh tế trọng điểm. Tham mưu, hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chú trọng xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ bảo vệ chuyên trách và bán chuyên trách; thực hiện tiêu chí cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. [Về đầu trang](#)

<https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/dau-an-tham-lang-cua-luc-luong-an-ninh-kinh-te-cong-an-tinh-dak-nong-i693204/>

<https://cadn.com.vn/dau-an-tham-lang-cua-luc-luong-an-ninh-kinh-te-cong-an-tinh-dak-nong-post277427.html>

- **Trao tặng nhà “Đại đoàn kết” tặng hộ nghèo tại xã biên giới Đăk Wil** (*Qdnd.vn* 12/5). Chiều 11-5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam tỉnh Đăk Nông phối hợp với Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Đăk Nông tổ chức trao nhà “Đại

đoàn kết” tặng gia đình ông Mã Văn Ý, thôn Hà Thông và gia đình ông Y Min Ayun, buôn Knă, xã Đăk Wil, huyện Cư Jút.

Tại buổi trao tặng nhà, Đại tá Bùi Đức Chính, Phó chính ủy BDBP tỉnh Đắk Nông chúc mừng gia đình ông Mã Văn Ý và ông Y Min Ayun đã có nhà mới để ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, sản xuất.

Gia đình ông Mã Văn Ý và ông Y Min Ayun đều là hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có nghề nghiệp ổn định. Gia đình sống trong ngôi nhà đã xuống cấp, không có điều kiện tự xây nhà. Thấy hiểu hoàn cảnh khó khăn của hai gia đình, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Nông, BDBP Đắk Nông đã cùng địa phương hỗ trợ hai gia đình xây dựng nhà “Đại đoàn kết” với tổng kinh phí hai căn là hơn 150 triệu đồng.

[Về đầu trang](#)

<https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/trao-tang-nha-dai-doan-ket-tang-ho-ngheo-tai-xa-bien-gioi-dak-wil-727893>

- 1 người chết nghi do điện giật ở xã Ea Pô (*Baodaknong.vn* 12/5). Sáng 12/5, Công an xã Ea Pô, huyện Cư Jút cho biết, vào lúc 14h ngày 11/5, Công an xã Ea Pô nhận được tin báo tại thôn Hợp Thành xảy ra 1 vụ chết người.

Tại rẫy của gia đình ông Đàm Văn Chấn ở thôn Hợp Thành, xã Ea Pô có 1 thi thể là Liêu Công Điệp (SN 1989), có hộ khẩu thường trú tại thôn Hợp Thành, xã Ea Pô. Theo kết quả điều tra ban đầu, nạn nhân chết có thể do điện giật.

Hiện Công an huyện Cư Jút đang phối hợp với Công an xã Ea Pô tiến hành khám nghiệm hiện trường để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. [Về đầu trang](#)

<https://baodaknong.vn/1-nguoi-chet-nghi-do-dien-giat-o-xa-ea-po-148340.html>

IV. PHÁP LUẬT - AN NINH - QUỐC PHÒNG

- Các cán bộ, đảng viên ở Đắk Nông vi phạm nồng độ cồn bị gửi thông báo về nơi công tác (*Danviet.vn* 12/5). Ngày 12/5, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, từ đầu năm đến nay, lực lượng CSGT tăng cường kiểm tra xử lý theo chuyên đề "Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn" và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Theo đó, lực lượng CSGT tăng cường siết chặt kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông; tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cơ quan ban ngành nhằm tuyên truyền đến người dân chấp hành nghiêm quy định "đã uống rượu bia thì không lái xe". Đồng thời tăng cường bố trí lực lượng, phương tiện, sử dụng triệt để các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như: Vi phạm tốc độ, phương tiện chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, phương tiện kinh doanh vận tải hành khách chở quá số người quy định...

Đặc biệt là tập trung chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn thường xuyên, xuyên suốt "không có trường hợp ngoại lệ". Nếu là cán bộ, đảng viên vi phạm nồng độ cồn, cơ quan công an sẽ gửi thông báo lỗi vi phạm về cơ quan, đơn vị nơi người vi phạm đang công tác để phối hợp xử lý và nghiêm cấm đảng viên, người có chức vụ can thiệp vào công tác xử lý vi phạm của lực lượng CSGT. [Về đầu trang](#)

<https://danviet.vn/nhieu-can-bo-dang-vien-o-dak-nong-vi-pham-nong-do-con-20230512095944875.htm>

- **Truy tố bị can đe dọa giết người sau khi sử dụng ma túy** ([Baovephapluat.vn](http://baovephapluat.vn) 12/5). Ngày 12/5, VKSND huyện Đắk R'lấp cho biết, đơn vị đã ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Hứa Văn Phát (SN 2001, trú tại xã Đắk Ru, huyện Đắk R'lấp) về tội “Đe dọa giết người”, quy định tại khoản 1 Điều 133 BLHS.

Theo cáo trạng, do nghiện chất ma túy Methamphetamine (thường gọi là ma túy đá) và THC (còn gọi là cỏ Mỹ, cần sa) nên ngày 6/2, Phát bị Phòng Lao động – Thương Binh và Xã hội huyện Đắk R'lấp chuyển hồ sơ đến TAND huyện Đắk R'lấp để đề nghị xem xét áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Trong thời gian TAND huyện Đắk R'lấp xem xét hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, Phát đã thực hiện hành vi đe dọa giết chị N.T.H. (SN 1988, trú tại xã Đắk Ru, là thím của Phát).

Cụ thể, vào khoảng đầu tháng 1/2023, Phát sử dụng điện thoại di động xem video trên ứng dụng Tik Tok thì thấy có một thanh niên đi nghĩa vụ quân sự bị hành hạ. Do trước đó đã sử dụng cỏ Mỹ nên Phát bị “ảo giác”, tưởng người thanh niên trong video là em ruột của mình (tên là X) và người hành hạ em mình là chị H. Vì vậy, Phát nghĩ đến việc tìm chị H. để trả thù và đã có hành vi đánh đập chị H... [Về đầu trang](#)

<https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/truy-to/truy-to-bi-can-de-doa-giet-nguoi-sau-khi-su-dung-ma-tuy-139846.html>

Ghi chú: Trong ngày 12/5/2023, có 14 bài viết của 17 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương khác phản ánh về tỉnh Đắk Nông trên các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có 0 bài viết cần phản hồi thông tin báo chí tại mục V của Bản tin Điểm báo. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan có liên quan kiểm tra, xác minh, phản hồi thông tin báo chí theo quy định.

*Mọi thông tin liên quan, xin liên hệ Phòng Thông tin Báo chí Xuất bản,
Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Nông.
Email: bcxb.sttt@daknong.gov.vn*